

Số: /SNN&PTNT-PTNT
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT

Thanh Hoá, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 8208/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT;

Sau khi nghiên cứu dự thảo và căn cứ theo tình hình thực tế Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện năm 2024 của tỉnh Thanh Hoá về hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện doanh nghiệp tham gia hội chợ gặp một số khó khăn và bất cập sau:

- Doanh nghiệp đã đăng ký từ đầu năm nhận hỗ trợ, tuy nhiên việc nhận hỗ trợ phải chờ thực hiện công tác đấu thầu, thời gian dài; mặt khác, trong năm các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến, thương mại tại các hội chợ khác nhau trong nước, cũng được nhận hỗ trợ chi phí thuê gian hàng từ nguồn ngân sách nhà nước của các chương trình khác. Do vậy, doanh nghiệp đã được nhận từ hỗ trợ ngân sách nhà nước sẽ không được nhận hỗ trợ từ chương trình của Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quá trình lập dự toán kinh phí thực hiện gặp khó khăn:

+ Do việc tổ chức các hội chợ, triển lãm không phải cố định vị trí địa điểm, không xác định được chi phí vận chuyển, chi phí đi lại;

+ Không xác định được chính sách hỗ trợ của ban tổ chức Hội chợ, triển lãm ...để lập chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu khó khăn, bất cập đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên

cứu xem xét có giải pháp chính sách thuận tiện đối với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hội chợ, triển lãm.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để B/c);
- Lưu: VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường